



JAPAN ECONOMY

25 พฤษภาคม 2560

1. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเกิน 10 ล้านคน

กระทรวงที่ดิน ระบบสาธารณสุข โภค คมนาคมและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ได้ออกมาเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเกิน 10 ล้านคนแล้ว ซึ่งถือว่าบรรลุถึงเป้าหมายเร็วกว่าปีก่อนหน้าที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเกิน 10 ล้านคน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ยิ่งไปกว่านั้นผลการสำรวจจำนวนนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ที่เดินทางเข้ามายังในญี่ปุ่นพบว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ที่ร้อยละ 16.4 มาอยู่ที่ 9.11 ล้านคน โดยเมื่อแบ่งตามประเทศแล้วพบว่า นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.8 มาอยู่ที่ 2.26 ล้านคน อันดับ 2 ได้แก่นักท่องเที่ยวจากจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 มาอยู่ที่ 2.17 ล้านคน ตามมาด้วยไต้หวัน อยู่อันดับที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 มาอยู่ที่ 1.44 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง สหรัฐอเมริกาและไทยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นกัน โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าเป้าหมายที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งไว้ว่าจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนสูงถึง 40 ล้านคนภายในปี 2563 นั้นมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้

2. ยอดจำหน่ายสินค้าของห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน

สมาคมผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าของญี่ปุ่น ได้เปิดเผยตัวเลขยอดจำหน่ายสินค้าในเดือนเมษายน 2560 ของห้างสรรพสินค้าจำนวน 229 แห่งจาก 80 บริษัทว่ามียอดอยู่ที่ 452.7 พันล้านเยน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 0.7 (YoY) อันเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน โดยส่วนหนึ่งมาจากความต้องการซื้อสินค้าญี่ปุ่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 22.9 (YoY) มีมูลค่าอยู่ที่ 22.1 พันล้านเยน

3. อดีตประธาน Federal Reserve Bank ของสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยญี่ปุ่นควรที่จะร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ต่อปี

นาย Ben Bernanke อดีตประธาน Federal Reserve Bank ของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวในการปาฐกถา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Japan : BOJ) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมามีว่า ในการที่จะบรรลุอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ต่อปีนั้น BOJ และรัฐบาลญี่ปุ่นต้องร่วมมือให้

ความช่วยเหลือกัน โดยสามารถดำเนินการได้หลายแนวทาง เช่น รัฐบาลญี่ปุ่นควรใช้นโยบายการคลังในการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ พร้อมทั้งลดอัตราภาษีควบคู่ไปด้วย ในขณะที่ BOJ ควรใช้มาตรการสนับสนุน เช่น เข้าถือครองพันธบัตรรัฐบาลในจำนวนและเวลาที่แน่นอน นอกจากนี้ นาย Bernanke ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่ามาตรการที่ BOJ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้นใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วจากการที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวอยู่ที่ระดับใกล้เคียงร้อยละ 0 ทั้งนี้ นาย Bernanke ยังได้กล่าวอีกว่าหาก BOJ สามารถบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ได้ภายในปีหน้า ก็จะสามารถลดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของญี่ปุ่นได้ถึงร้อยละ 21

.....

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงโตเกียว